



สรุปสำหรับผู้บริหาร

ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาคการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเกือบทุกประเภทอุตสาหกรรมที่สำรวจ ยกเว้นธุรกิจโรงสีข้าว ซึ่งในภาคการผลิตเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของ อุปสงค์จากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนจากคำสั่งซื้อที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่มีช่องทางการจำหน่ายและทำการตลาดมากขึ้น **ภาคการค้ารายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย** ส่วนหนึ่งเป็นกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าตลาดกลางถึงบน อีกทั้งยังได้แรงส่งจากการค้าชายแดนที่ปรับตัวดีขึ้น **ภาคบริการและท่องเที่ยวรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย** จากการขนส่งผลไม้ไปประเทศเวียดนามและจีน ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ลดลงเล็กน้อย ตามกำลังของผู้บริโภคและภาระหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

แนวโน้มภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นช่วง High seasons จะมีการจัดงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้อานิสงส์ของกลุ่มสป.ลาว ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น **ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย** จากการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ การผลิตและจำหน่ายที่นอน การผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป การผลิตหัวอ่านเครื่องเสียงดีทรอยนต์ และการผลิตยางแท่ง **ภาคบริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย** จากรายได้ของห้องพักและห้องประชุมสัมมนา ในขณะที่ภาคการค้าทรงตัว ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงลดลง

ภาคการผลิต

ภาคการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตสินค้าสแตนเลส การผลิตที่นอนและเครื่องนอน เนื่องจากธุรกิจได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการสินค้า การผลิตเสื้อผ้ากีฬาเพื่อการส่งออกได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากนโยบายของคู่ค้าโดยลดจำนวนลูกค้าโรงงานรายย่อย การผลิตและจำหน่ายถังน้ำไฟเบอร์กลาส ถังบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เพิ่มขึ้นตามคำสั่งซื้อ ในการผลิตสินค้า House Brand ของกลุ่ม Modern Trade การผลิตหัวอ่านเครื่องเสียงดีทรอยนต์มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าทั้งปี การผลิตน้ำตาลทราย เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดโลก และการผลิตยางแท่งและ Compounded rubber เพิ่มขึ้นจากความต้องการยางล้อรถยนต์ตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามรายได้ของธุรกิจโรงสีข้าวลดลงเล็กน้อย โดยราคารับซื้อข้าวหอมมะลิจากผู้ส่งออกลดลงเนื่องจากผู้ส่งออกทำสัญญาขายข้าวล่วงหน้าในราคาต่ำตามแนวโน้มในตลาดโลก

แนวโน้มภาคการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามแนวโน้มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการผลิตกล่องบันทึกข้อมูล กล่องมองหลังรถยนต์ กล่องวีดีโอ และหัวอ่านเครื่องเสียงดีทรอยนต์ นอกจากนี้ ธุรกิจการผลิตยางแท่ง เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ

* รายงานแนวโน้มธุรกิจประมวลผลจากข้อมูลที่ ธพท. สกอ. ได้รับจากภาคธุรกิจในโครงการ Business Liaison Program ซึ่งเป็นการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 54 ราย ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ประกอบด้วยภาคการผลิต 14 ราย ภาคการค้า 17 ราย ภาคอสังหาริมทรัพย์ 10 ราย ภาคบริการและการท่องเที่ยว 9 ราย และอื่นๆ 4 ราย

ภาคการค้า

ภาคการค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ในจังหวัดตามแนวชายแดน จากกำลังซื้อของลูกค้า สปป. ลาว และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีรายได้จากการขยายพื้นที่ให้เช่า ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ใหม่เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการขาย ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นจากตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ธุรกิจลานรับซื้อยางก้อนถ้วยมีรายได้เพิ่มขึ้นตามราคาตลาด ส่วนธุรกิจที่มีรายได้ลดลง ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ และธุรกิจจำหน่ายเหล็ก

แนวโน้มในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยรวมทรงตัว ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และกำลังซื้อที่ลดลงจากราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ (ยกเว้น ยางพาราและอ้อย) และหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

ภาคบริการและท่องเที่ยว

ภาคบริการและการท่องเที่ยวรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการอนุมัติสินเชื่อได้เกินเป้าหมาย ตามนโยบายของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจโลจิสติกส์ส่งออกผลไม้ไปจีนเพิ่มขึ้นตามความต้องการและการปรับเปลี่ยนการขนส่งสินค้าจากทางเรือเป็นทางรถยนต์ สำหรับธุรกิจที่มีรายได้ลดลง ได้แก่ ศูนย์ส่งนมโรงเรียน และธุรกิจโรงแรม

แนวโน้มในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากธุรกิจโลจิสติกส์มีความต้องการผลไม้ไทยในตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง

ภาคอสังหาริมทรัพย์

ภาคอสังหาริมทรัพย์รายได้ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลงจากภาระหนี้สินภาคครัวเรือน ประกอบกับสถาบันการเงินระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อ ส่งผลให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) ยังคงอยู่ในระดับสูง การจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในกลุ่มผู้รับเหมาลดลงตามการก่อสร้างภาคเอกชนและโครงการของภาครัฐ

แนวโน้มในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยรวมลดลงเล็กน้อย โดยตลาดที่อยู่อาศัยบางส่วนและการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างยังคงชะลอตัวจากกำลังซื้อและภาระหนี้สินภาคครัวเรือน

การลงทุน

ในไตรมาส 4 ปี 2559 มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย **ภาคการผลิต** ลงทุนด้านเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในธุรกิจการผลิตเครื่องนอน การผลิตเครื่องประดับ การผลิตน้ำตาลทราย การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการขยายโรงงานในธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ไปยังประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ธุรกิจแปรรูปยางธรรมชาติ ขยายโรงงานการผลิตในภาคอีสานเพิ่มขึ้น สำหรับธุรกิจแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออกมีแผนสร้างห้องเย็น **ภาคการค้า** ธุรกิจ

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลงทุนสร้างโชว์รูมแบบครบวงจร ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งปรับปรุงพื้นที่จอดรถและจุดชำระเงิน
ภาคบริการและท่องเที่ยว ธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่งผลไม้ไปจีนลงทุนซื้อรถบรรทุกเพิ่ม และธุรกิจโรงแรมมีการปรับปรุง
ห้องพัก และสร้างโรงแรมบูติกในภาคเหนือ

ราคาและต้นทุน

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้ เนื่องจากมีการแข่งขันสูง และเป็นการรักษาฐานลูกค้า
ยกเว้นสินค้ารุ่นใหม่ ต้นทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามราคาวัตถุดิบ สต็อกสินค้า และค่าจ้างแรงงาน

แนวโน้มต้นทุน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามค่าจ้างแรงงาน สต็อกสินค้า
และการจัดโปรโมชั่น

การจ้างงาน

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงใช้แรงงานกลุ่มเดิม อย่างไรก็ตาม มีการจัดอบรมและติดตามผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน หากจำเป็นต้องใช้แรงงานเพิ่มจะไม่เปิดรับแรงงานใหม่ แต่ใช้การทำงานล่วงเวลา (OT) หรือจ้างแรงงาน
ชั่วคราวทดแทน

ส่วนเศรษฐกิจภาค
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มกราคม 2560

กรุณาให้ความเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้รายงานแนวโน้มธุรกิจ ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

[กดเพื่อตอบแบบสอบถาม](#)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รักศักดิ์	ธรรมแสง	ผู้บริหารทีม	E-mail: RuksakT@bot.or.th
สุทธิรัตน์	สุทธิมณฑล	เศรษฐกรอาวุโส	SutthirS@bot.or.th
ชมฉัตร	อุดมวงศ์ไพบูลย์	เศรษฐกรอาวุโส	Chomchu@bot.or.th
พัชรี	วชิรเดชวงศ์	เศรษฐกรอาวุโส	PachareV@bot.or.th
กฤษปסק	จุลเกษม	เศรษฐกรอาวุโส	KritpasJ@bot.or.th
दारาวรรณ	กำเนิดหล่ม	เศรษฐกรอาวุโส	DarawanK@bot.or.th
วัชรพงศ์	รัชตเวชกุล	เศรษฐกร	WatcharR@bot.or.th

สถานที่ตั้ง

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0 4391 3514

โทรสาร 0 4322 6129

เว็บไซต์ธนาคาร www.bot.or.th